

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามภูมิภาค, ธปท.มองบาทระยะหลังแข็งค่าค่อนข้างเร็ว

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามสกุลเงินภูมิภาค ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจในช่วงบวของสหรัฐ ช่วยหนุนดอลลาร์ให้ฟื้นตัวในระยะสั้น

\*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 33.50 และแนวต้านที่ 33.40

\*นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้จัดการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า แม้ในภาพรวมการแข็งค่าของเงินบาท จะสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของเงินสกุลภูมิภาค แต่ระยะหลัง เงินบาทแข็งค่าขึ้นค่อนข้างเร็ว สะท้อนปฏิบัติการของตลาดที่อ่อนไหวกับความผันผวนในระยะสั้นที่มากเกินไป ดังนั้น ธปท.จะติดตามสถานการณ์ในตลาดการเงินดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

\*ธปท.ระบุว่า ตั้งแต่ต้นปี 60 เงินบาทแข็งค่าประมาณ 7% จากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสำคัญ อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมายังมีเงินลงทุนโดยตรงของภาคธุรกิจ ที่ไหลเข้ามาเป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติมด้วย

\*ดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี ในวันจันทร์ โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาด

\*นักลงทุนยังคงจับตาความคืบหน้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซีย กับที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยนักลงทุนมองว่า การสอบสวนเรื่องความสัมพันธ์กับรัสเซีย เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ชะลอการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการปรับลดภาษี และการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขโรคของประธานาธิบดีทรัมป์

\*การเปิดเผยข้อมูลผลสำรวจภาคการผลิตและบริการของมาร์กิต บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวเกินคาด ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์

\*นักลงทุนจะจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐต่อไปในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และจีดีพีไตรมาส 2 รวมถึงผลการประชุมและแถลงการณ์จากธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) หลังเสร็จสิ้นการประชุม 2 วัน ในวันพุธนี้

\*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 777.49 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิ  
ตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 2.37 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุคง  
เหลือเกิน 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 1.09 พันล้านบาท

\*09.28 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.424/444 จาก 33.39 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.958/979 จาก 38.878 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 111.08/11 จาก 111.09 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1650/54 จาก 1.1638 เมื่อวาน

"ดอลลาร์ rebound ขึ้นมาได้ช่วงสั้นๆ เทียบกับ regional currency แต่ก็ยังไม่ได้กลับ  
ทิศทางอะไร เพราะปัญหาการเมืองในสหรัฐยังคงติดตันอยู่" ดีลเลอร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำเสนอ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้